

# มารยาทเกี่ยวกับการฝัน

[ ไทย ]

## آداب الرؤيا

[ باللغة النابلاندية ]

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮ์ อัล-ตุไวญีรี

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

แปลโดย: สุกรี นูร์ จงรักสัตย์

ترجمة: شكري نور

ตรวจทาน: สุฟอัม อุษมาน

مراجعة: صافي عثمان

จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิฆยุ อัล-อิสลามีย

المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัล-รีอบวะฮ์ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1428 – 2007

islamhouse.com

## มารยาทเกี่ยวกับการฝัน

### คำที่ควรกล่าวและสิ่งที่ควรทำเมื่อฝันดีหรือฝันร้าย

1. จากอบู เกาะตาตะฮุ เราะวะฎีย์ลลอฮุ อันฮุ เล่าว่า ฉันได้ฝันท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า :

»

«

ความว่า : “การฝันดีนั้นมาจากอัลลอฮุ ดังนั้น เมื่อพวกท่านคนใดฝันเห็นสิ่งที่เขาชอบก็จงอย่า  
นำไปเล่านอกจากแก่ผู้ที่เขารัก และเมื่อเขาฝันร้ายก็จงขอหลีกเลี่ยงด้วยอัลลอฮุจากความชั่ว  
ของมันและความชั่วของชัยฏอน และจงถ่มน้ำลายสามครั้งและอย่านำไปเล่าให้ผู้ใดฟัง เพราะ  
มันไม่มีทางจะทำอันตรายต่อเขาได้” (บันทึกโดยอัลบุคอรีห์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 7044  
และมุสลิม หมายเลข 2261)

2. มีรายงานจากอบู สะอีด อัลคุดรีห์ เราะวะฎีย์ลลอฮุ อันฮุ ว่าเขาได้ฝันท่านเราะซูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า :

«

»

ความว่า : “เมื่อพวกท่านคนใดฝันเห็นสิ่งที่เขาชอบซึ่งมันมาจากอัลลอฮุก็จงกล่าวว่าขอบคุณ  
ต่ออัลลอฮุในสิ่งนั้นและจงเล่ามันให้คนอื่นฟัง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีห์ หมายเลข 7045)

3. มีรายงานจากญาบิร เราะวะฎีย์ลลอฮุ อันฮุ ว่าท่านเราะซูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

»

«

» :

.«

ความว่า : “เมื่อพวกท่านคนใดฝันเห็นสิ่งไม่ดีก็จงถ่มน้ำลายทางด้านซ้ายสามครั้ง และจงขอ  
หลีกเลี่ยงต่ออัลลอฮุจากชัยฏอนสามครั้ง และจงสลบซีกลำตัวที่นอนจากซีกเดิม” และใน  
สำนวนอื่น “ดังนั้น เมื่อพวกท่านคนใดฝันเห็นสิ่งไม่ดีก็จงลุกขึ้นแล้วละหมาด” (บันทึกโดย  
มุสลิม หมายเลข 2262 และ หมายเลข 2263 ตามลำดับ)

### การชื่นชมกับการฝันดี

1. จากอบู ฮุร็อยเราะฮุ เราะวะฎีย์ลลอฮุ อันฮุ เล่าว่า ฉันได้ฝันท่านเราะซูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
กล่าวว่า :

«

»

.«

»

ความว่า : “ไม่มีการเป็นนบีหลงเหลืออีกแล้วนอกจากมีเพียงผู้แจ้งข่าวดี” พวกเขาถามว่า “แล้วผู้แจ้งข่าวดีนั้นคืออะไร ? ” ท่านตอบว่า “คือการฝันดีอย่างไรล่ะ” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 6990)

2. มีรายงานจากอะนะศ เราะวะฎีย์ลลอฮุ อันฮุ ว่าท่านเราะสูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

«

ความว่า : “การฝันดีโดยชายที่ตื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากสี่สิบหกส่วนของการเป็นนบี” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 6983 และมุสลิม หมายเลข 2263)

### การฝันเห็นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

มีรายงานจากอบีสุรัยเราะฮะฮฺ เราะวะฎีย์ลลอฮุ อันฮุ ว่าท่านเราะสูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

»

. «

ความว่า : “พวกท่านจงตั้งชื่อด้วยชื่อของฉันแต่อย่าตั้งกุนยะฮฺ (กุนยะฮฺ หมายถึง นามแฝงผู้ชายที่นำหน้าด้วยคำว่า อับู (แปลว่า พ่อ) หรือ นามแฝงผู้หญิงที่นำหน้าด้วยคำว่า อุมมุ (แปลว่า แม่) เช่น อับูสะอีด อับูสุร็อยเราะฮฺ อุมมุสะละมะฮฺ หรือ อุมมุอัยมัน เป็นต้น ซึ่งกุนยะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นคือ อับู อัลกอสิม – ผู้แปล) ด้วยกุนยะฮฺของฉัน และผู้ใดที่ฝันเห็นฉัน ผู้นั้นก็เห็นฉันจริงๆ เพราะชัยฏอนนั้นไม่สามารถจะแปลงกายเป็นฉันได้ และผู้ใดที่รู้เรื่องเท็จแอบอ้างใส่ฉันโดยเจตนาเขาก็จงเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในนรก” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 110 และมุสลิม หมายเลข 2134 และ 2266)

### ไม่เล่าฝันร้ายให้คนอื่นฟัง

จากญาบิร เราะวะฎีย์ลลอฮุ อันฮุ เล่าว่า :

:

» :

.«

ความว่า : มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และกล่าวว่า “ใช้ ท่านเราะสูลุลลอฮุ ฉันฝันว่าศีรษะของฉันได้ถูกตัด” เขาเล่าต่อว่า แล้วท่านนบีก็นิ้วเราะและกล่าวว่า “เมื่อชัยฏอนหลอกหลอกผู้ใดในเวลากลางคืนก็จงอย่าเล่ามันในคนอื่นฟัง” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2268)